

นโยบายด้านภาษี

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตระหนักในหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อเกี่ยวกับการดำเนินการด้านภาษี จึงมุ่งมั่นให้มีการวางแผนหลักเกณฑ์และแนวการปฏิบัติงานด้านภาษี การกำหนดนโยบายทางภาษีที่เกี่ยวข้อง และได้มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมาตรการจัดการความเสี่ยงด้านภาษี และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและภาษีต่อหน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และตามแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนา และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มที่ เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าความรับผิดชอบต่อด้านภาษีที่ดี จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวมของประเทศได้อย่างดีในอนาคต ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายด้านภาษี ดังต่อไปนี้

การกำกับดูแลภาษี

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ จะบริหารจัดการโครงสร้างภาษีให้สอดคล้องกับตัวบทกฎหมายเพื่อความเข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นๆ รวมถึงไม่ใช่โครงสร้างภาษีที่ไม่ถูกต้องเพื่อหลบเลี่ยงภาษี และแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ จากช่องว่างของกฎหมายภาษีอากร

การวางแผนและแนวทางการปฏิบัติทางด้านภาษี

- 1) ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านภาษีในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- 2) การวางแผนภาษี และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการใช้โครงสร้างในแนวทางซึ่งไม่ก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี
- 3) ดำเนินการนำส่ง และขอคืนภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ หน่วยงานของรัฐ และประเทศ
- 4) ทำการศึกษา และพิจารณาผลกระทบทางภาษีอย่างสม่ำเสมอ หากมีกฎหมายหรือนโยบายทางภาษีประกาศใช้หรือกรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมใหม่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง
- 5) จัดให้มีหน่วยงานที่มีความรู้ และความเข้าใจด้านภาษี เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง และลดลดความเสี่ยงของข้อพิพาททางภาษีสวมถึงการจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เมื่อได้รับการร้องขอหรือเรียกตรวจจากหน่วยงานราชการ
- 6) ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง พัฒนาความรู้ทางด้านภาษี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน



ROYAL PLUS

บริษัท โรยัล พลัส จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000235

สำนักงานใหญ่ : 84/3-7 ซอยพร-รามที่ 2 ซอย 69 แขวงสามเต่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร : (+66) 2416-9209 แฟกซ์ : (+66) 2416-0219
โรงงาน : 129 หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออินทพร จังหวัดสุพรรณบุรี 75110 โทร : (+66) 3471-0910 แฟกซ์ : (+66) 3471-0914

การบริหารความเสี่ยงด้านภาษี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษี โดยปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ บริษัทฯ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตระหนักและมีความเข้าใจในการบริหารจัดการ และการควบคุมความเสี่ยงด้านภาษี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปร่วมดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีหน่วยงานภาษีทำหน้าที่ประสานงานหน่วยงานราชการด้านภาษี และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ในประเด็นเกี่ยวกับภาษี

บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษีที่สำคัญดังนี้

- 1) จัดทำนโยบายภาษีและคู่มือปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และดำเนินการปรับปรุงให้ทันสมัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
- 2) ประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบ รวมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทางด้านภาษี ก่อนดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือการดำเนินธุรกรรมใหม่ๆ ทั้งนี้ ในกรณีมีข้อสงสัย บริษัทฯ จะขอความเห็นจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการภาษีอย่างรอบคอบ
- 3) กำหนดกระบวนการในการจัดทำและชำระภาษีให้เป็นไปอย่างถูกต้องตรงเวลา มีการบันทึกบัญชีที่ครบถ้วน มีการสอบทานการคำนวณภาษีอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการจัดเก็บรายงานในรูปแบบที่เหมาะสม และมีการควบคุมการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบในสถานที่ปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยและเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 4) จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ และมีการประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกในประเด็นความเสี่ยงหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับภาษี
- 5) รายงานประเด็นภาษีที่มีสาระสำคัญโดยหน่วยงานภาษี ต่อฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านผู้บริหารสูงสุดของสายงานการบัญชีและการเงิน

ความโปร่งใสด้านภาษี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการด้านภาษีโดยยึดหลักความถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเพียงพอด้านภาษี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ของบริษัทฯ อาทิ พนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน เจ้าหนี้ และหน่วยงานราชการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่งใส และเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ บริษัทฯ มีการประสานงานกับหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบด้านภาษี หน่วยงานที่กำกับดูแลภาษีของภาครัฐอย่างเปิดเผย โปร่งใส และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายด้านภาษี ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป